



# ‘ค่ายอาเซียน’

## เตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



จากที่ ‘อนุสารถอดมศึกษา’ ได้นำเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๔ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานำไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการรายสถาบัน ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ สกอ. ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบให้สถาบันอุดมศึกษานำไปต่อยอดและขยายวงกว้างต่อไปยังประชาคมอุดมศึกษาทุกกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านนั้น ที่ผ่านมา ‘อนุสารถอดมศึกษา’ ได้นำเสนอโครงการที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษา และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพียงมิติด้านวิชาการมิติเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ ทัศนคติ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จึงกำหนดจัด **‘โครงการค่ายอาเซียน’ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านไทยริสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายร่วมระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๒ คน และนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๔๐ คน**

‘ค่ายอาเซียน’ เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ เปลี่ยนวิธีการรับรู้ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ เปลี่ยนบริบทของการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ในตำราเรียนไปสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์ ประสบการณ์จริง และที่สำคัญส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเพื่อน ๆ เป็นหมู่คณะ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจะเป็นทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ติดตัว อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และนำไปสู่การสร้างความรู้ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกต่อไป

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Student Mobility in the ASEAN Community: Opportunities and challenges” โดย อธิปติกรรมอาเซียน และเรื่อง “AUN: ASEAN University Network” โดย รองศาสตราจารย์นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายอาเซียน อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการสร้างทีมงาน (Team Building) กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem Solving) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษากาย การแต่งกาย กีฬา การละเล่น

‘ค่ายอาเซียน’ ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คุณธรรมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสเปิดรับความรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ พร้อมทั้งเปิดใจรับความเหมือนและความแตกต่างของเพื่อนร่วมอาเซียน เพื่อเตรียมปรับตัวและพร้อมเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนอันใกล้นี้

